

ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

นโยบายสำคัญ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำและการแท้งซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้งอย่างทั่วถึง พัฒนาระบบช่วยเหลือส่งต่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์สามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้ และส่งเสริมการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

มาตรการที่ 5 พัฒนาระบบช่วยเหลือและส่งต่อระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อม

กิจกรรมที่ 12 จัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครยุติการตั้งครรภ์ ที่ปลอดภัย (RSA) รายภาค เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ระหว่างเครือข่ายอาสาสมัคร RSA

ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

เป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดประชุมการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 86 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากทางการแพทย์และสาธารณสุขจากหน่วยบริการในเขตพื้นที่เหนือ เพื่อให้เกิดการทำงานสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน รวมทั้งรับทราบแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างครบวงจรเพื่อดูแลวัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์ ระหว่างเครือข่ายอาสา RSA เครือข่ายท้องไม่พร้อม และสายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ตลอดจนรับทราบรายละเอียดของกฎกระทรวงสาธารณสุข กำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562 การรายงานผลการใช้ยุติการตั้งครรภ์ แนวทางการเบิก-จ่ายยา และการเบิกค่าชดเชยบริการยุติการตั้งครรภ์ พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นทัศนคติเชิงบวกและการสร้างแรงจูงใจในการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายสหวิชาชีพอาสา RSA จำนวน 3 คน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID – 19) ระบาดในประเทศไทยเป็นวงกว้างและแพร่ขยายเพิ่มมากขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานงดหรือเลื่อนการจัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคน หนาแน่น ใดๆก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมประชุม จึงมีการยกเลิกการจัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัครยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (RSA) จำนวน 3 ครั้ง คือ ภาคใต้ ภาคกลาง – ตะวันออก และภาคอีสาน ตามแผนกำหนดการเดิมที่กำหนดไว้


